



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สารกำจัดวัชพืช ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๔ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสนธิ เขียนเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรุณ ฤกษ์เงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. หมึกเติม EPSON ๐๐๓ BK สีดำ จำนวน ๓ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2005 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๐.๐๐ บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. หมึก HP LaserJet Pro M๔๓๕nw สีดำ จำนวน ๑ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2005 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๙๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. เม้าส์มีสาย จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2005 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐.๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. คีย์บอร์ดมีสาย จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2005 (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๐.๐๐ บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอรุณ สายสิญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา